

KẾ HOẠCH

Truyền thông giáo dục về phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2023

Thực hiện xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc tại cơ quan đơn vị; nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị. Trường Tiểu học Chu Văn An xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục về phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2023, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Cung cấp những kiến thức, thông tin và bồi dưỡng kỹ năng về công tác truyền thông giáo dục về phòng chống tác hại của thuốc lá cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Qua truyền thông giáo dục về phòng chống tác hại của thuốc lá, toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản về tác hại của thuốc lá và có những hành động tích cực, những hành vi tốt cùng góp sức thực hiện tốt công tác xây dựng trường học an toàn, không khói thuốc lá.

II. Nội dung và biện pháp thực hiện

1. Nhà trường

Phối hợp với trạm y tế thị trấn tổ chức các buổi tập huấn truyền thông giáo dục về phòng chống tác hại của thuốc lá và một số chuyên đề khác.

2. Giáo viên và nhân viên phụ trách

Thực hiện góc truyền thông tại bảng thông tin, thông tin truyền thông cần cập nhật thay đổi mỗi tháng.

Thực hiện công tác truyền thông giáo dục về phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường theo kế hoạch đề ra.

Kiểm tra kiến thức của học sinh thông qua việc đặt câu hỏi trong các buổi

sinh hoạt dưới cờ đầu tuần hoặc trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp... cũng như thông qua các hành vi tốt của học sinh để đánh giá mức độ tiếp thu và đáp ứng của học sinh.

Tất cả các tài liệu, phương tiện truyền thông cần được sử dụng một cách hiệu quả và lưu giữ cẩn thận để có thể dùng lâu dài.

Nhân viên y tế học đường cần tham gia đầy đủ và nghiêm túc chế độ hội họp cũng như các buổi tập huấn về chuyên môn.

III. Tổ chức thực hiện

Phối hợp tốt với trạm y tế thị trấn để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường.

BCH Công Đoàn, Đoàn TNCS, Đội, giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp với Y tế học đường trong công tác truyền thông giáo dục về phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường.

Thường xuyên đưa nội dung tuyên truyền cho học sinh là điều kiện bắt buộc trong các buổi chào cờ và tiết sinh hoạt ngoài giờ lên lớp trong năm học.

Trên đây là kế hoạch về công tác truyền thông giáo dục về phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học của trường Tiểu học Chu Văn An. Yêu cầu các tổ chức đoàn thể, cá nhân trong nhà trường quan tâm và thực hiện tốt nội dung hướng dẫn trên./.

Nơi nhận :

- Tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong trường (t/h);
- Lưu: VT.



Nguyễn Thị Hương